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เร่ิมประชุม              เวลา  09.00  น.   สมัยที่ 4/2553  ครั้งที่  1  ( 10พ.ย. 2553 ) 

ระเบียบวาระท่ี  1              ญัตติประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวิเศษ   สุขรี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบต.    แจ้งเร่ืองการประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่อไปจะมีการประชุม

ร่วมกับจังหวัดทุกเดือน  

- แจ้งงานประชุมเพลิงหลวงปูแฟ้บ  ในวันที่ 24 - 25  ธันวาคม 2553 ที่วัดป่าดง

หวาย  อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  

- จังหวัดแจ้งจะน าเรือไฟไปโชว์ที่  กรุงเทพฯในวันเฉลิมพระชนพรรษา  วันที่ 5  

ธันวาคม  2553 และของบประมาณจาก อบต. 5,000  บาท   

-  การเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว ที่จังหวัดนครพนมซึ่งจะเปิดท าการในปี 

พ.ศ. 2554  

- เร่ืองการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ 

- เร่ืองการช่วยเหลือความเสียหายจากภัยน้ าท่วม  ให้ความช่วยเหลือไร่ละ 2,000  

บาท 

- เร่ืองการช่วยเหลือภัยหนาวของ อบต.นั้นจะไม่ให้ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนและให้

ช่วยเหลือให้ได้ 30  %   

- เร่ืองงานลอยกระทงท่าลาดประจ าปี  2553   งบประมาณ   8,000 บาท ทาง  อบต.

ท่าลาดได้ส่งบัตรอุปถัมภ์จ านวน  4  บัตร  บัตรละ  1,000 บาท  และขอเชิญสมาชิก

ทุกคนร่วมงานด้วย 

- แจ้งเร่ืองเงินช่วยเหลือ  2,000 บาทจากสวัสดิการทางจังหวัดได้  1 ราย  ส าหรับผู้

พิการที่ต้องการรถเข็นให้แจ้งเข้ามามีอยู่  3  คัน ที่จังหวัดจะมอบให้และให้แจ้งเข้า

มาด่วนด้วย 

ปลัด  อบต. แจ้งเร่ืองการคัดหาตัวนางนพมาศยังไม่มีผู้ที่จะเข้าประกวดเลย ถ้า

หมู่บ้านใดมีให้แจ้งฝ่ายการคลังด้วย  ส าหรับรางวัลนางนพมาศท่าลาด นั้น 

- รางวัลที่ 1  รางวัลละ    4,500  บาท  

- รางวัลที่ 2  รางวัลละ    4,000  บาท 

- รางวัลที่  3 รางวัลละ    3,700  บาท 

- รางวัลชมเชย  รางวัลละ 3,500  บาท  

.-เร่ืองบัญชีเงินค่าตอบแทน สมาชิกและบริหารคาดว่าจะขึ้นในปีหน้า  ไม่เกินเดือน 

เมษายน  รอหนังสือค าสั่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



 

มติท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 

 

มติท่ีประชุม           

ระเบียบวาระท่ี  3 

 
 

 

 

 

นายวิเศษ   สุขรี   

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์  

 

นายส าลี  ศรีสุธรรม           

นายตะวัน   บัวชุม   

 

นายชัยชนะ  ยะไวย์ 
 

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์  

 
 
 

 

นายวิเศษ   สุขรี   
 

 

 

 

นายเกียงไกร  ค าวัน   

 

นายวิเศษ  สุขรี   

 นายส าลี   ศรีธรรม 

 

นางอาพัฒตา  นนธิลา   

ท่ีประชุมรับรอง 

ญัตติรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3/2553  

ลงวันท่ี  23  สิงหาคม  2553  

ญัตติเสนอเพื่อทราบ 

3.1  ญัตติการรายงานการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่      

       ประจ าปีงบประมาณ   2553    

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ 

นายก .อบต.ได้ให้ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่งบประมาณ  รายงานต่อสภา 

ปลัด. อบต. ได้อ่านรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  2553 ตามรายละเอียด ที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ  ได้ให้สมาชิกอภิปราย 

ส.อบต. หมู่ท่ี 12 อภิปรายในหัวข้อที่สงสัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ยังไม่มี

เคร่ืองกรองน้ าดื่ม 

ส.อบต.หมู่ท่ี  7  สอบถามเร่ืองโครงการตัดถนนสายหนองหญ้าป้อง  ที่ท าไม่ได้ 

เพราะเป็นฤดูฝน  แล้วจะได้ท าได้อีกไหม 

ปลัด อบต. ชี้แจงเร่ืองเคร่ืองกลองน้ าสะอาดของศูนย์เด็กเล็กนั้น ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้  เพราะว่าศูนย์เดิมมีอยู่แล้ว เมื่อย้ายศูนย์ก็จะย้ายมาด้วย ส่วนเร่ือง

ถนนสายหนองหญ้าป้อง นั้นไม่อยู่ในประเด็น  

นายก อบต. ได้ตอบข้อซักถามส าหรับโครงการที่ยังท าไม่ได้เพราะในช่วงนี้เป็นฤดู

เก็บเกี่ยวการลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าบ้านฮ้างหนองเด่ิน หลังฤดูเก็บ

เกี่ยวแล้วจะเร่งด าเนินการให้เสร็จทุกโครงการในปีนี้ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  10  สอบถามโครงการไฟฟ้าส่องสว่างกลายเป็นโครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต่ า 

นายก อบต.  ตอบข้อซักถามว่าคงเป็นการลงข้อมูลผิด จะแก้ไขให้  

ประธานสภาฯ  สอบถามรองนายกอาพัฒตา  นนธิลา เร่ืองงบประมาณบริหารจะลง

ลูกรังให้กับหมู่ที่  2,3,4 นั้นว่าจะได้หรือไม่ 

รองนายก  อบต. ตอบข้อซักถาม ก็คือที่ลงลูกรังให้ไปแล้วทุกหมู่บ้านที่ผ่านมาได้ทุก

หมู่    

 



  

นายตะวัน   บัวชุม 
 
 

 

นายวิเศษ  สุขรี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  

นายถาวร  จิตมาตย์  

 
 

 

นายวิเศษ   สุขรี 

 
 

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์   

 

 

 
 

 
 

นายพยับ   บัวชุม   

นายวิเศษ   สุขรี  

 

นายบุญถม   อนุสนธ์   

 

นายชายณรงค์   ทินโน   

 

 

 

ส.อบต. หมู่ท่ี  12  สอบถามเร่ืองงบประมาณที่เหลือจ่ายของโครงการไทย

เข้มแข็ง 

นายก  อบต. ตอบข้อซักถามงบประมาณที่เหลือจ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง ที่

เหลือจ่ายต้องคืนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วไม่ได้อยู่ที่  อบต.และ

ทาง อบต.จะท าโครงการรองรับงบประมาณที่เหลือจ่ายให้กับทางกรมส่งเสริมฯ 

ต่อไป 

ญัตติอื่น ๆ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  6  สอบถามเร่ืองงบเงินสะสมที่ให้ทางหมู่บ้านท าโครงการมา

รองรับหมู่บ้านละ  100,000 บาท  และจะเก็บงบประมาณไว้เป็นค่าตอบแทน

สมาชิกที่จะขึ้นในปีหน้าจริงหรือไม่ 

นายก อบต. ตอบข้อซักถามเร่ืองงบประมาณของหมู่บ้านก็คงได้งบพัฒนา

หมู่บ้านละ 100,000 บาท แต่จะขอตัดงบประมาณของบริหารของแต่ละหมู่บ้าน

ออก จะได้ไหม 

ปลัด .อบต.  ชี้แจง เร่ืองเงินสะสมที่มีอยู่ส่วนหน่ึงต้องกันไว้ เป็นค่าตอบแทน

ของสมาชิกและบริหารที่จะเพิ่มขึ้นจะต้องกันไว้อย่างน้อย  6 เดือนและเงินเดือน

ของเจ้าหน้าที่จะขึ้นอีก  4  % ของเงินเดือนในเดือนเมษายน  2554 ต้องกันเอาไว้

ไม่น้อยกว่า 4,000,000 บาท  และอยากให้ทางสภาฯลดงบประมาณการพัฒนาลง

ประมาณ  500,000  บาทจะได้ไหม  เพื่อจะกันเอาไว้เป็นค่าตอบแทนส ารองจ่าย

ตอนเงินขึ้น 

ส.อบต. หมู่ท่ี  1  เห็นด้วยตามที่ปลัด  อบต. เสนอ    

นายก อบต.  ชี้แจงว่าในปีหน้าก็คงได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐตามที่เคยได้

งบประมาณเอาไว้แล้ว 

ส.อบต.หมู่ท่ี  2   เสนอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณไปท าบัญชีรายจ่ายมาก่อนแล้ว

น าไปพัฒนาเท่าไรก็ได้  แต่ขอให้งบประมาณเข้ามาตามปกติ ก็คงไม่มีปัญหา 

ส.อบต.หมู่ท่ี  15   อภิปรายเร่ืองขึ้นค่าตอบแทนและกันเอาเงินสะสมนี้ไว้ส่วน

หนึ่งเป็นการส ารองเท่านั้นถ้าได้งบประมาณการอุดหนุนเข้ามาก็น าไปพัฒนาได้  

 



นายตะวัน   บัวชุม 

 

 

นายอุทิศ  ส ารองพันธ์   

นายใบพิศ  อัตติยะ 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์ 

 

นายชมเชย   สุขรี   

 

นายพยับ  บัวชุม 

 

นายวีระศักดิ์   บัวชุม  

 

นายตะวัน  บัวชุม   

 

นายบุญถม  อนุสนธ์ 

นายส าลี  ศรีสุธรรม  

 

มติท่ีประชุม   
 

นายอุทิศ   ส ารองพัน 

 

นายวิเศษ   สุขรี  

 

นายอุทิศ  ส ารองพัน    

 

 

 

 

ส.อบต. หมู่ท่ี 12 เสนอการตัดงบประมาณของหมู่ที่  12  ที่ตั้งเอาไว้จัดซื้อ

เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน  60,000 บาท  เพื่อกันเอาไว้และงบการพัฒนา

ปกติหมู่บ้านละ  100,000  บาท  ตัดลงหมู่บ้านละ  20,000บาท 

ส.อบต.หมู่ท่ี  14 เสนอตัดงบประมาณหมู่บ้าน ๆ ละ 20.000 บาท 

ส.อบต.หมู่ท่ี  15 เสนอให้คงไว้งบประมาณหมู่ละ  100,000 บาท  

ปลัด  อบต. ชี้แจงว่าเร่ืองขึ้นค่าตอบแทนนั้นไม่ได้ก าหนดวันเวลา ที่แน่นอน

คาดว่าขึ้นใน  ปีใหม่นี้  หรือเมษายน 2554     

ส.อบต. หมู่ท่ี 11  เสนอไม่ให้ตัดงบประมาณพัฒนาที่ตั้งเอาไว้ ให้รอเวลา

ค่าตอบแทนขึ้นแล้วค่อยมาพิจารณาใหม่   

ส.อบต. หมู่ท่ี  1 เสนอให้กันงบประมาณของผู้บริหารเอาไว้ก่อน จ านวน 

2,500,000 บาท  น าพัฒนาส่วนหนึ่งแล้วกันเอาไว้เป็นค่าตอบแทน 

ส.อบต.หมู่ท่ี  1  เสนอให้คงงบประมาณการพัฒนาหมู่บ้านละ  100,000 บาท

เอาไว้ 

ส.อบต.หมู่ท่ี   12 แจ้งต่อสภาฯเกี่ยวกับงบประมาณของหมู่ที่ 12 ที่ให้ตัดนั้น 

จะขอคืนในปีต่อไป เมื่องบประมาณเข้าตามปกติ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  2 เสนอให้กันเงินสะสมไว้ไม่ต้องตัดเงินงบพัฒนา  

ประธานสภาฯ  เรียนถามสมาชิกสภาเพื่อขอมติการกันงบประมาณไว้ เพื่อ

กันเป็นค่าตอบแทนของสมาชิกสภาฯ  

ท่ีประชุมมีมติ     กันเอาไว้       27  เสียง  

ไม่ต้องกัน      3    เสียง 

ส.อบต.หมู่ท่ี   14  ชี้แจงงบประมาณของหมู่ที่   14 ที่ได้รับจาก  อบต.ลง

ลูกรังยังมีอยู่หลายสายที่ยังไม่ลง 

นายก อบต.  แจ้งที่ประชุมทราบเร่ืองงานลอยกระทงลงเรือแข่งและงานข้าว

หลามใหญ่ปิ้งไก่แซบจะประชุมอีกครั้ง  

ส.อบต. หมู่ท่ี  14   สอบถามเร่ืองเงินอุดหนุนงานลอยกระทงลงเรือแข่ง

เบิกจ่ายได้หรือยังส าหรับการอุดหนุนปีนี้ทางฝ่ายจัดงานได้ให้ค่าใช้จ่าย 2  

รายการ คือ  หนูน้อยนพมาศ  และการเดินแฟชั่น รายการละ 1,000 บาท  ไม่

มีรางวัลชมเชย มีแค่  1, 2 และ  3  เท่านั้น 

 

 

 

 



 

นายวิเศษ   สุขรี  

 

 

นายส าลี  ศรีสุธรรม   

 

นายวีระศักดิ์  บัวชุม  

นายวิเศษ   สุขรี  
 

 

นายชายณรงค์  ทินโน   

นายอุทิศ  ส ารองพัน 

นางปราณี  สุนีกร  
 

 

 

นายส าลี    ศรีสุธรรม 

 

 

 

ลงชื่อ    ยุทธกิจ บัวชุม      ผู้บันทึกการประชุม                ลงชื่อ      ส าสี  ศรีสุธรรม     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       ( นายยุทธกิจ บัวชุม )                                                       ( นายส าสี  ศรีสุธรรม ) 

 เลขานุการสภา อบต.โคกหินแฮ่                                                  ประธานสภา อบต. โคกหินแฮ่ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ       ยอด  เคนกิ              ลงชื่อ    ตะวัน  บัวชุม  ลงชื่อ    ชายณรงค์  ทินโน 

           (นายยอด  เคนกิ  )                                  (นายตะวัน  บัวชุม)                           (นายชายณรงค์  ทินโน) 

        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3                             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 

 

 

นายก.อบต. แจ้งเร่ืองงานลอยกระทงที่ท่าลาด  ในวันที่ 20  พ.ย. ที่จัด

งบประมาณเอาไว้  8,000  บาท  ทาง อบต.ท่าลาด ได้ให้บัตรมา  4  บัตรขอ

เชิญสมาชิกและเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานในคร้ังนี้ 

ประธานสภาฯ สอบถามการสรรหานางนพมาศที่ท่าลาดมติที่ประชุมเห็น 

ชอบให้ทางเจ้าหน้าที่ของ อบต.รับไปสรรหา  

ส.อบต.หมู่ท่ี  1 สอบถามเร่ืองการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างล่าช้าให้เร็ว ๆด้วย 

นายก อบต.  ตอบข้อซักถามการออกซ่อมไฟฟ้าในตอนนี้ได้น ารถไปซ่อม

บ ารุงอยู่ต้องขออภัยด้วย  ต่อไปจะให้เร็วกว่านี้  

ส.อบต.หมู่ท่ี  15  สอบถามเร่ืองการเช่าชุดกับทางบ้านนาบัวจะได้หรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  14  แจ้งที่ประชุมขอให้ติดต่อที่คุณประจักร   จิตมาตย์   

ส.อบต.หมู่ท่ี  4  แจ้งที่ประชุมการไปติดต่อเคร่ืองแต่งกาย  กับคุณประจักร  

จิตมาตย์   นั้นว่ามาช้าเกินไป จัดหาให้ไม่ทันและค่าเช้าก็แพง  คือถ้าได้

รางวัลที่ 1 ค่าเช่า  600 บาท ถ้าไม่ได้ชุดละ  300 บาท  

ประธานสภา ฯ กล่าวสรุปการประชุมทั้ง 4  วาระ  แล้วนัดประชุมครั้งต่อไป

ในวันที่  15  พฤศจิกายน   2553  ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  กล่าวปิดประชุม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


